



เบเยอร์ ทีคอออยล์ เบอส์ 1000

สารทดแทนการสู-เสียน้ำมันตามธรรมชาติ : สำหรับไม่ภายนอกและภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ทีคอออยล์ เบอส์ 1000 คือน้ำมันไฮดรอลิกพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อปกป้องรักษาไม้สักและไม้ชนิดต่างๆ มีส่วนประกอบของสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้เนื่องจากรังสียูวีในแสงแดด เบเยอร์ ทีคอออยล์ เบอส์ 1000 จะซึมลึกลงไปในเนื้อไม้เพื่อช่วยทดแทนน้ำมันตามธรรมชาติของไม้ที่สู-เสียวไปเพราะสภาพอากาศ และช่วยป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้		
คุณสมบัติสำคัญ	เบเยอร์ ทีคอออยล์ เบอส์ 1000 มีคุณสมบัติในการช่วยเน้นลายไม้ให้แลดูสวยงามตามธรรมชาติ ใช้งานง่าย ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน		
คุณสมบัติการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * เฟอร์นิเจอร์ไม้ * ไม้และเก้าอี้ไม้ในสวน * รั้ว ประตู และพื้นไม้ * งานไม้ทั่วไป 		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	0	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว)	17.50	20	เมื่อการขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิว ชนิดของไม้ ความเป็นรูปทรงและการดูดซึมของไม้
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : น้ำมัน * ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงกึ่งด้าน * เดคสี : ใส * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : 10 - 15 * ความถ่วงจำเพาะ : 0.85 - 0.90 * เนื้อสีโดยปริมาตร : 30% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 3 - 6 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทาทับ : 15 - 30 นาที เวลาแห้งขัดกระดาษทราย : 30 - 45 นาที เวลาแห้งใช้งานได้ : 24 ชั่วโมง * จุดควบไพบ : มากกว่า 23 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง * กิบนอร์ : เบเยอร์ กิบนอร์ เบอส์ เอ็ม-1199 (ควรใช้เบเยอร์ กิบนอร์ เบอส์ เอ็ม-1199 เท่านั้นในการเจือจาง เนื่องจากกิบนอร์อื่นทำให้เกิดก้อนแข็งได้) * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14 - 18 % * ข้อแนะนำ : ถ้าไม่มียาง ควรจัดวางไม้กลางแจ้งให้หมดก่อน * กิ่งไม้ที่แห้งเกินไป อย่างน้อย 12 - 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับสภาพและความชื้นในอากาศ) * ควรทาก่อนแนวยาวของไม้ ไม่ควรทากว้างเกินไป * ไม่ควรทาก่อนหรือหลังฝนตก หรือช่วงที่อากาศชื้นผิดปกติ * ทาตามลายไม้ด้วยแปรงคุณภาพดี และทาไปกลับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ เบเยอร์ ทีคอออยล์ เบอส์ 1000 ซึมเข้ารักษาเนื้อไม้ได้ดีขึ้น * เช็ดน้ำมันส่วนที่เกินออกด้วยผ้านุ่มสะอาด * สำหรับไม้ภายนอกควรทา เบเยอร์ ทีคอออยล์ เบอส์ 1000 จำนวน 2 - 3 เที่ยว เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเนื้อไม้ 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบน้ำมันและสิ่งอื่น ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหูดลอนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด <ul style="list-style-type: none"> * พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง * ไม้ที่ผ่านการอบนํายา ให้ทำความสะอาดโดยการขัดพื้นและคราบไขมัน * บริเวณที่มีความชื้น หรืองานไม้ที่อยู่บริเวณชายทะเล ควรใช้ตะปูหรือตะปูสแตนเลส * สำหรับไม้เนื้อแข็ง จะต้องขัดด้วยกระดาษทรายความละเอียด 80 - 100 ก่อนเพื่อเป็นการเปิดร่องเสี้ยนให้ เบเยอร์ ทีคอออยล์ เบอส์ 1000 ได้ซึมลงปกรักษาเนื้อไม้เพิ่มเติมที่ * ไม้ใหม่หากมียางไม้ที่ใช้ น้ำมันพรมเบเยอร์ กิบนอร์ เบอส์ เอ็ม-1199 เช็ดให้สะอาด * ไม้เก่าที่เคยเคลือบ ต้องล้างทำความสะอาด และขัดบริเวณที่มีสารเคลือบเหลืออยู่ออกให้หมดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ * พื้นผิวไม้ภายใน <ul style="list-style-type: none"> * เบเยอร์ ทีคอออยล์ เบอส์ 1000 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * พื้นผิวไม้ภายนอก <ul style="list-style-type: none"> * เบเยอร์ ทีคอออยล์ เบอส์ 1000 จำนวน 2 - 3 เที่ยว (ทุกด้านของไม้) 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> * ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น * ควรปิดภาชนะให้สนิท เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน และส่วนที่เหลือควรเก็บให้หมดในคราวเดียว 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> * ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ * อายาสุดคม * หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ * ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 ลิตร, 4 แกลลอน		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า